



# Moxifloxacin (Avelox) Tờ Thông Tin

## Moxifloxacin là gì?

Moxifloxacin (Avelox) thuộc về một nhóm thuốc được gọi là kháng sinh quinolon. Nhóm thuốc này đã được Food and Drug Administration (FDA) chấp thuận để điều trị và bảo vệ những người đã tiếp xúc với bào tử bệnh than. Nó thường được cung cấp dưới dạng viên 400 mg để uống. Không rõ liệu moxifloxacin có an toàn để sử dụng cho những người dưới 18 tuổi hay không. Tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng moxifloxacin ở trẻ em.

## Tôi dùng moxifloxacin như thế nào?

**Người lớn:** Uống 1 viên một lần mỗi ngày theo chỉ dẫn. Cố gắng uống thuốc vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Uống nhiều nước với thuốc.

**Trẻ em:** Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc tổ chức kê đơn của quý vị.

## Moxifloxacin liều trong một sự kiện anthrax khủng bố sinh học:

Khóa học 10 ngày đầu tiên sẽ được cung cấp cho tất cả những người có thể đã tiếp xúc với bệnh than. Một khóa học bổ sung kéo dài 50 ngày sẽ được cung cấp cho những cá nhân đã được xác định là tiếp xúc trực tiếp với bệnh than trong một cuộc tấn công.

## Liều moxifloxacin trong sự kiện khủng bố sinh học liên quan đến bệnh dịch:

Thuốc sẽ được cấp trong ít nhất 10 ngày đối với những người tiếp xúc với bệnh dịch hạch. Có thể cần thêm liều. Tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc tổ chức kê đơn của quý vị.

## Tôi phải làm gì nếu tôi bỏ lỡ một liều?

Bắt đầu uống thuốc mỗi ngày một lần. Không dùng quá 2 viên một ngày, ngay cả khi đã bỏ qua một liều. Uống hết thuốc, cho dù quý vị có cảm thấy ốm hay không, trừ khi bác sĩ yêu cầu quý vị dừng lại. Việc ngừng điều trị sớm có thể dẫn đến bệnh tật, có khả năng kháng thuốc.

## Các tác dụng phụ của moxifloxacin là gì?

Các tác dụng phụ ít nghiêm trọng hơn bao gồm buồn nôn, tiêu chảy nhẹ, nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt, hồi hộp, lo lắng, kích động và ngứa da nhẹ. **Phản ứng dị ứng là rất hiếm.** Nếu quý vị bị nổi mề đay mẩn ngứa trên da, sưng lưỡi, môi hoặc mặt hoặc các triệu chứng nghiêm trọng khác, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Đây là những dấu hiệu của phản ứng dị ứng.

**Thông báo đặc biệt:** Thuốc này có thể gây ra các vấn đề về gân và có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh nhược cơ, một tình trạng gây yếu cơ. Hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị cảm thấy đau, sưng hoặc rách gân. Ngoài ra, hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị bị yếu cơ hoặc khó thở khi dùng moxifloxacin.

## Biện pháp phòng ngừa:

- Cho bác sĩ biết **TẤT CẢ** các loại thuốc quý vị đang sử dụng, bao gồm cả thuốc bổ sung và thuốc không kê đơn. Các loại thuốc thông thường có thể tương tác với moxifloxacin.
- Thông báo cho bác sĩ nếu bạn có tiền sử các vấn đề về gân, yếu cơ hoặc bất kỳ tình trạng bệnh mãn tính nào khác.
- Không lái xe hoặc vận hành máy móc cho đến khi quý vị biết cơ thể mình sẽ phản ứng như thế nào với thuốc này.
- Cho bác sĩ biết nếu quý vị đang mang thai hoặc sẽ mang thai.
- Cho bác sĩ biết nếu quý vị hiện đang cho con bú hoặc dự định cho con bú.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Oklahoma City-County Health Department:  
(405) 425-4437

**WELLNESS NOW**